



สำนัก รรพ.ปก.



บันทึกข้อความ

รับ-ส่ง Mail
เลขที่ กษ ๐๘๐๐.๐๓/๑ 4
วันที่ 5/10/58
เวลา ๑๖:๐๐ น. (๑๖:๐๐)

ส่วนราชการ สำนักรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ โทร. ๑๒๐๒ , ๑๒๐๕

ที่ กษ ๐๘๐๐.๐๓/ ๒๑๔ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน

เรียน ผอ.สวพ. / ผอ.สพข.๑ - ๑๒

สืบเนื่องจาก สำนัก รรพ.ปก. มีหนังสือที่ กษ ๐๘๐๐.๐๓/๘๘ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ถึง ผอ.สพข.๑ - ๑๒ นั้น

ในการนี้ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายสุรเดช เตียวตระกูล รักษาการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้มอบแนวทางเรื่องแหล่งน้ำและกำชับให้ สพข.๑ - ๑๒ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนให้ข้อมูลเกิดความชัดเจน ถูกต้อง สมบูรณ์ ต่อการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องกับสภาพจริงในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

ดังนั้นจึงขอให้ สพข./สพด. เจ้าของพื้นที่ที่ได้รับคำขอสนับสนุนงบประมาณและต้องการการสนับสนุนงบประมาณทั้ง ๒ โครงการดังกล่าว ให้พิจารณาดำเนินการสำรวจพื้นที่แหล่งน้ำในพื้นที่ พร้อมทั้งรายงานผลการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

๑. ลักษณะของแหล่งน้ำ เช่น หนองน้ำ ห้วย คลองน้ำ หรือบึงน้ำ เป็นต้น พร้อมรูปถ่ายและพิกัดของพื้นที่แหล่งน้ำ เป็น พิกัด Lat / Long จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คู่
๒. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่แหล่งน้ำอยู่ในเขตพัฒนาที่ดินหรือไม่
๓. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่แหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่เขตป่าไม้ถาวร ป่าไม้สงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตปฏิรูปที่ดิน และ/หรือเขตนิคมสหกรณ์ ตลอดจนเป็นพื้นที่สาธารณะหรือไม่
๔. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการตรวจสอบพื้นที่แหล่งน้ำว่าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการอื่นก่อนหน้านั้นหรือไม่ ทั้งนี้ขอให้ประสานงานกับ อบต.ท้องถิ่นนั้น ๆ พร้อมรูปถ่าย
๕. หาก สพข. หรือ สพด. ที่รับผิดชอบ ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว และเกิดผลเสียหายต่อกรมฯ ในภายหลัง จะถือว่าเป็นข้อบกพร่องของหน่วยงานนั้นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ